
BORGARRÁÐ 3. október 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um nauðsyn 
og kostnað snjallmælavæðingu Orkuveitu Reykjavíkur - R19100112

Í fjárhagsspá Orkuveitu Reykjavíkur er rætt um snjallmælavæðingu en ekki kemur fram hvað 
þeir eiga að kosta marga milljarða eða hvers vegna þeir eru yfirleitt nauðsynlegir. 1. Hvað er 
áætlað að snjallmælavæðingin kosti þegar hún er komin til framkvæmda í heild sinni? 2. 
Hver eru rökin fyrir þessari miklu fjárfestingu? Einnig kemur fram að með nýjum 
snjallmælum munu skapast tækifæri til fjölbreyttari og betri þjónustu við viðskiptavini 
fyrirtækisins en Veitur þjóna um þremur af hverjum fjórum landsmönnum. 1. Hvernig verður 
þjónustan fjölbreyttari og betri?


